

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XI)

Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 10 năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đạt được những kết quả tích cực.

Theo đồng chí Vũ Thanh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, 10 năm qua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, mục tiêu, cơ chế, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tích cực vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phản bác những luận điệu sai trái nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã



Mô hình nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo công nghệ cao tại xã Phú Lương (Đông Hưng).

hội trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được duy trì thường xuyên với nội dung và hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình thực tế ở mỗi địa phương. Ông Phan Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương cho biết: MTTQ các cấp trong huyện đặc biệt chú trọng tuyên

truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, nhất là những vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống nhân dân. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả các giải pháp đấu tranh chống

âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, từ đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 10 năm qua, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện

được gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhân dân đã hiến hàng vạn mét vuông đất, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, hàng trăm nghìn ngày công để xây dựng đường giao thông và các công trình hạ tầng, đảm nhận tự quản hàng nghìn tuyến đường. Đến cuối năm 2019, Thái Bình hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh; là 1 trong 3 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước có 100% số xã và tất cả các huyện, thành phố được công nhận đạt tiêu chí quốc gia. Hết năm 2022, toàn tỉnh có 25 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Bùi Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Duyên (Thái Thụy) cho biết: Cùng với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), cấp ủy, chính quyền xã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đến năm 2022 đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kinh tế của địa phương phát triển ổn định, năm 2022 tăng trưởng 9,4%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,36%. Ông Trần Văn Hoàng, thôn Duyên Nghĩa, xã Thụy Duyên chia sẻ: Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống điện - đường - trường - trạm, các nhà văn hóa của xã được đầu tư khang trang, kiên cố; chất lượng cuộc sống của người dân chẳng kém gì thành thị. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sẽ tiếp tục đóng góp công sức,

trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhiều năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn là lực lượng nòng cốt trong vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Quỹ "Vì người nghèo" 3 cấp trong 10 năm đã vận động ủng hộ được số tiền trên 76,4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, MTTQ đã triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa 2.264 nhà "đại đoàn kết" trị giá gần 33 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 3.326 bệnh nhân nghèo, trị giá trên 2,4 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, đầu tư nước sạch cho 3.536 hộ nghèo, trị giá trên 9,3 tỷ đồng; trao tặng trên 15.000 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá trên 3,4 tỷ đồng; thăm, tặng trên 100.000 suất quà nhân dịp lễ, tết, trị giá gần 29 tỷ đồng. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, MTTQ các cấp trong tỉnh đã ra lời kêu gọi, vận động toàn dân hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên 40 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền trên 16 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đại dịch. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, MTTQ các cấp đã chủ động nắm tình hình, dự luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để quan tâm, kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời. Tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư; góp ý kiến vào các văn bản pháp luật, nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của trung ương, tỉnh và các

địa phương. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri; tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong 5 năm (2014 - 2018), MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức được 823 cuộc với 25 nội dung giám sát; tổ chức được 123 hội nghị phản biện trực tiếp và tham gia phản biện vào trên 700 dự thảo văn bản; từ năm 2019 đến nay thực hiện 32 nội dung giám sát và 11 nội dung phản biện xã hội. Nội dung giám sát, phản biện tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm và bức xúc, khó khăn tại cơ sở, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định tình hình tại các địa phương. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp thực hiện tốt chính sách về tôn giáo; tuyên truyền, vận động các tôn giáo chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên quan tâm động viên, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các chức sắc, tín đồ tổ chức các hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật; để xuất giải quyết những nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo và vấn đề tôn giáo phát sinh tại cơ sở. Quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội đã ký kết, triển khai

hiệu quả các chương trình phối hợp với Công an tỉnh về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; với Bộ đội Biên phòng tỉnh về "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" và thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân". Tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tham gia lực lượng phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở thông qua các tổ an ninh nhân dân, tổ tuần tra, tổ tự quản, tổ hòa giải; tăng cường xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở và bảo vệ chủ quyền biên giới biển của tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động gần 3.000 tổ tự quản, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, ma túy, bảo đảm an toàn giao thông; 290 mô hình xử, họ đạo không ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội; 2.914 dòng họ văn hóa, không ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội. Xây dựng và duy trì hoạt động 154 tổ tự quản về an ninh trật tự khu vực biên giới biển với 3.211 thành viên; 10 đội tàu thuyền tự quản an toàn vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền với 338 phương tiện và 732 thành viên; 4 bến bãi tự quản với 64 phương tiện và 325 thành viên... Những kết quả MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đã góp phần quan trọng củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

MẠNH CƯỜNG

Tiên phong di dời doanh nghiệp vì sự phát triển của thành phố Thái Bình

Hiện nay, thành phố Thái Bình cùng các sở, ngành chức năng đang tích cực triển khai để án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phục vụ dự án phát triển khu đô thị (giai đoạn 1). Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của để án, một số doanh nghiệp đã tự nguyện, tiên phong di dời công trình, bàn giao mặt bằng.



Người lao động Xi nghiệp May Thái Hà vui vẻ đồng hành cùng doanh nghiệp đến nơi làm việc mới ở ngoài thành phố.

Xí nghiệp May Thái Hà (Tổng công ty May 10) tại phố Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình là doanh nghiệp chuyên sản xuất áo sơ mi thời trang nữ xuất khẩu. Bình quân mỗi năm Xi nghiệp sản xuất và xuất khẩu khoảng 1,6 triệu sản phẩm, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3 triệu USD. Bà Phạm Thị Phương, Giám đốc Xi nghiệp cho biết: Gần 30 năm gắn bó với Thái Bình, Xi nghiệp May Thái Hà phát triển mạnh

mẽ, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho gần 500 lao động. Trong hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng như nhiều doanh nghiệp khác Xi nghiệp gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ mới phục hồi được hơn nửa năm trở lại đây. Nay chúng tôi lại chuyển trụ sở, nhà xưởng đi nơi khác, trước mắt phải đối diện với không ít khó khăn như chi phí đầu tư, ảnh hưởng công nhân lao động, dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh dài

ngày đồng nghĩa với mất doanh thu. Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng, UBND thành phố Thái Bình và chúng tôi cũng nhận thức vì sự phát triển của thành phố Thái Bình nên Tổng công ty May 10, Xi nghiệp May Thái Hà sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi trước mắt, đồng thuận di dời đến nơi mới, bàn giao mặt bằng cho thành phố thực hiện dự án đô thị ven sông Trà Lý. Gần bó với Xi nghiệp May Thái Hà, nhiều lao

động đã an cư, lạc nghiệp tại thành phố Thái Bình. Nay Xi nghiệp chuyển đến nơi mới tại khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng làm cho không ít người trầm trồ. Như tâm tư của nhiều công nhân khác, chị Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ: Gần 20 năm làm việc, tôi thấy Xi nghiệp May Thái Hà luôn bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định và có nhiều chính sách phúc lợi chăm lo cho người lao động nên không riêng tôi mà nhiều công nhân yên tâm gắn bó. Được biết thì đây Xi nghiệp phải di dời ra khỏi thành phố, phải đi làm xa hơn song chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng Xi nghiệp trên chặng đường mới và cũng cảm thấy phấn khởi

vì thành phố của mình ngày càng hiện đại trong thời gian không xa.

Thực hiện dự án phát triển đô thị ven sông Trà Lý giai đoạn 1, thành phố Thái Bình phải thực hiện di dời hơn 100 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, bến bãi, 8 trụ sở cơ quan và hơn 260 hộ gia đình ở cả hai bên tả, hữu sông Trà Lý. Đến nay, ngoài trụ sở các cơ quan đã có 5 doanh nghiệp tự nguyện đăng ký di dời, trong đó 2 doanh nghiệp đã được Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư song chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng Xi nghiệp trên chặng đường mới và cũng cảm thấy phấn khởi



Công ty TNHH Ngọc Hà sẵn sàng di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ phát triển đô thị thành phố Thái Bình.

Ông Phạm Tùng Lâm, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh

Các doanh nghiệp di dời phục vụ phát triển khu đô thị ven sông Trà Lý quyết định lựa chọn đầu tư vào khu công nghiệp Gia Lễ sẽ được chúng tôi hỗ trợ tối đa các thủ tục đầu tư. Cụ thể, các doanh nghiệp được tư vấn, hỗ trợ từ khâu xây dựng, thẩm định dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đến việc giao đất đúng diện tích, mặt bằng sạch để triển khai dự án. Đặc biệt, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh còn phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục hành chính để đủ cơ sở pháp lý tổ chức khởi công xây dựng công trình, sớm hoàn thành dự án đi vào hoạt động sản xuất ổn định, hiệu quả.

Ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển của Chi nhánh Tổng công ty May 10 - CTCP, Xi nghiệp May Thái Hà luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình và thành phố Thái Bình. Vì vậy, khi tỉnh có chủ trương phát triển đô thị, hiện đại hóa thành phố Thái Bình, chúng tôi rất phấn khởi và đồng thuận, nhanh chóng thực hiện việc di dời để giải phóng mặt bằng. Được UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ, hiện chúng tôi đã được tiếp nhận triển khai dự án mới tại khu công nghiệp Gia Lễ. Đây là cơ hội để Tổng công ty May 10 đầu tư mở rộng quy mô sản xuất với nhà máy mới có giá trị đầu tư gần 300 tỷ đồng, công suất thiết kế 8,8 triệu sản phẩm/năm, tăng gấp hơn 4 lần so với Xi nghiệp May Thái Hà hiện nay.

Ông Lương Duyên Khiên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Hà

Được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thuận chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư nhà máy sản xuất, gia công kính cường lực, kính an toàn, kính hộp cách âm, cách nhiệt tại khu công nghiệp Gia Lễ, ban lãnh đạo và người lao động Công ty TNHH Ngọc Hà rất phấn khởi vì có địa điểm mới để chuyển doanh nghiệp đến, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chúng tôi quyết tâm đi đúng thời gian, tiến độ để bàn giao mặt bằng cho thành phố Thái Bình triển khai dự án phát triển đô thị ven sông Trà Lý. Đồng thời, chúng tôi sẽ tập trung đầu tư xây dựng dự án mới tại khu công nghiệp Gia Lễ, nhà máy có quy mô công suất 980.000m² kính các loại/năm, tương đương 14.180 tấn/năm với công nghệ sản xuất hiện đại, bảo vệ môi trường, hiệu quả kinh tế cao.

khai các bước di dời và đầu tư dự án mới tại khu công nghiệp Gia Lễ. Ông Đình Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình cho biết: Các doanh nghiệp tự nguyện, đi đầu di dời để bàn giao mặt bằng cho thành phố triển khai phát triển đô thị đều là các doanh nghiệp nhiều năm qua hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho

sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung xây dựng kế hoạch kiểm đếm, lập phương án bố trí thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật để các doanh nghiệp thụ hưởng đầy đủ cơ chế, chính sách, hoàn thiện thủ tục pháp lý sớm triển khai đầu tư dự án tại khu

công nghiệp Gia Lễ. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và lấy những doanh nghiệp tiên phong đi đầu làm mô hình để tuyên truyền, vận động lan tỏa tới các tổ chức, cá nhân trong vùng dự án phát triển đô thị ven sông Trà Lý tạo sự đồng thuận bàn giao mặt bằng, tự nguyện di chuyển đến nơi tỉnh đã bố trí.

KHÁC ĐUẦN